

## Đề chung tham nhũng, nên sửa lại nội dung bài Quốc ca !

Viết bởi Doãn Mạnh Dũng

Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 05:21 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 11 Tháng 2 2021 01:14

---

Khi đọc bài hát Quốc ca của nước ta theo đúng như các công hay thể chế của một quốc gia mà đi đầu thúc đẩy tiến bộ, trong đó cùng hát bài Quốc ca : “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai bóc lột bần hàn ... Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại đi ngày mai...”

Tôi cho rằng, nội dung bài hát với nội dung “Đấu tranh này là trận cuối cùng” có thể gây ngộ nhận cho những người đi đầu. Đề mà Chính quyền hiện tại cần chú ý sửa đổi là các thành viên trong xã hội đi xuống hay làm dơ bẩn, chế độ ngoại xâm và chế độ bóc lột. Chính phủ hiện tại do Nguyễn Xuân Phúc đã và đang làm tốt việc chế độ bóc lột nên tôi sẽ sửa đổi và phát triển kinh tế Việt Nam.

Từng cá nhân đi đầu, phải vượt qua chính mình thì sẽ có thể khiếm khuyết của trí tuệ, thì sẽ thiêu hủy những năng lực có những năng lực. Những người đi đầu phải có thể có những công trình. Những người đi đầu không thể vì phạm quy chế độ, vì đó là sự lừa dối. Làm người ăn, phải có trí tuệ và năng lực để tạo ra món ăn ngon mà mọi người mong đợi. Làm nhà văn thì cần có sách bán để kiếm sống. Sách được viết mà phải có những tiền thu của dân để mua thì đó là sự đi đầu quyên góp để kiếm sống. Làm nhà báo phải có bài viết phải như một, những con người đi đầu vẫn minh ... chế không thể là viết theo lệnh của ông chủ nhà báo để buôn doanh nghiệp bỏ tiền tham gia quảng cáo hay lừa dối người tiêu dùng. Làm nhà khoa học phải chịu trách nhiệm với dân án mà mình đưa xuống hay nâng lên. Vì mọi dân án là một sự phụ thuộc. Khi dân án sai, có nghĩa người đi xuống không phải là nhà khoa học mà là người đang học làm khoa học. Làm nhà chính trị cần có năng lực chính trị. Nhà chính trị không thể cho rằng mọi người đi đầu tham nhũng, nếu bắt đầu thì không còn người làm việc hoặc cho rằng các quan chức vì phạm Hiến pháp thì phê bình, còn dân vi phạm Hiến pháp thì xử lý theo Luật ! Nên xác định chính trị đúng là nội dung hi vọng cho công đồng, chế không phải là nội dung quyên góp để chiếm đoạt danh, viết chế độ hay dơ bẩn.

Vì lý do trên, nội dung “Đấu tranh này là trận cuối cùng” nên sửa thành “Đấu tranh này là trận bắt đầu”. Nhờ vậy mọi người đi đầu công sống ý thức hơn là cần vượt qua chính mình để có cuộc sống công bằng hơn chế không phải có cuộc sống hạnh phúc.

Trong khi chế độ bài Quốc ca cho người công sống Việt Nam, nên sửa lại hai chữ “cuối cùng” thành “bắt đầu” trong bài “Quốc ca” để giáo dục mọi người đi đầu công sống công làm người công trình khi làm người công sống.

**Đề chđng tham nhđng, nđn sđ a lđ i lđ i bài Quđ c tđ ca !**

Viđt bđ i Dođn Mđ nh Dđng

Thđ sáu, 05 Thđng 2 2021 05:21 - Lđ n cđ p nhđt cuđ i Thđ nđm, 11 Thđng 2 2021 01:14

---

Ks Dođn Mđ nh Dđng